
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ 

วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง 
ช้ัน ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
ผูมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๗. อาจารย ทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๙. อาจารย ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๑. อาจารย พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๒. อาจารย ภัทรพงศ  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๑๓. รองศาสตราจารย มยุนา  ศรีสุภนันต คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตรเขตรอน 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๗. รองศาสตราจารย วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๘. อาจารย ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๑๙. อาจารย สมมิตร  วงศบุญเนตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง  โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 
 ๒๒. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๒๓. อาจารย เสรี  วรพงษ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๒๔. อาจารย โสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๒๕. รองศาสตราจารย อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 ๒๖. อาจารย เอกราช เกตวัลห สถาบันโภชนาการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย ดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร    รองเลขาธิการ  
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย กําธร  ตันติวิทยาทันต สํานักงานอธิการบดี ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๕. อาจารย จงดี  โตอ้ิม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๖. รองศาสตราจารย จําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 /๘. อาจารย ธัชพงศ .... 



 ๒
 ๘. อาจารย ธัชพงศ  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๙. อาจารย นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๒. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย วรางคณา  ชิดชวงชัย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๑๔. รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย  นาทะพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๖. อาจารย สุขสิริ  ดานธนวานิช วิทยาลัยราชสุดา 

 ๑๗. รองศาสตราจารย สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๙. อาจารย หอม  พรมออน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๒๐. อาจารย อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๒๑. อาจารย อิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นายณชัยริทธ์ิ หลงสมบูรณ เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีสมาชิกมา
ประชุม จํานวน ๒๖ คน ไมมาประชุม ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๕.๓๒ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 ประธานแจงถึงสาระสําคัญจากการประชุมคณบดี ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง 

การขยายเสนทางโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จากตลิ่งชันไปถึงศาลายา ดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยไดขอความอนุเคราะห
จากกระทรวงคมนาคมในการขยายเสนทางรถไฟฟา (สายสีแดง) ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ไปถึงพุทธมณฑลสาย ๔ และเมื่อวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ อธิการบดีและคณะไดเขาพบปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน ทรัพยลอม) และผูวาการรถไฟแหง
ประเทศไทย (นายยุทธนา ทัพเจริญ) เพ่ือหารือถึงความเปนไปไดในการเรงรัดการขยายเสนทางรถไฟสายสีแดงมาถึงสถานี
ศาลายา ณ กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีผลการหารือสรุปไดดังนี้ 

 ๑. กระทรวงคมนาคมจะเรงเสนอโครงการขยายเสนทางรถไฟสายสีแดงจากสถานีตลิ่งชันถึงสถานี
รถไฟศาลายา เขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือขออนุมัติดําเนินการ โดยใชงบประมาณสวนที่เหลือจากการประมูลโครงการรถไฟ
สายสีแดง ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ประมาณ ๔๐๐๐ ลานบาท) ภายหลังจากการปรับรูปแบบเสร็จเรยีบรอยในอีก ๔ เดือนขางหนา 

 อนึ่ง ในระหวางนี้จะจัดรถดีเซลรางวิ่งบริการระหวางสถานีตลิ่งชัน-สถานีศาลายา กับสถานีตลิ่งชัน-
โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแตวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป 

 /๒. กระทรวง .... 



 ๓

 ๒. กระทรวงคมนาคมจะใชเงินเหลือจายป ๒๕๕๓ กอสรางสะพานกลับรถ (U-TURN) บริเวณพุทธ
มณฑลสาย ๕ 

 ๓. พรอมทั้งเรงรัดการออกแบบและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการรถไฟฟาขนสง
มวลชน (สายสีสม) ชวงตลิ่งชัน-มีนบุรี ซึ่งมีเสนทางผานโรงพยาบาลศิริราช โดยคาดวาจะดําเนินการกอสรางไดประมาณป 
๒๕๕๖ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๔๓ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
  ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๔๓ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การเยี่ยมช่ืนชมสวนงานตางๆ (MU Visit) 
  ประธานแจงถึงกําหนดการเยี่ยมชื่นชมสวนงานตางๆ ดังนี้ 
  ๑.๔.๑ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยกําหนดเดินทางวันที่ ๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๕๓ กลับวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีสมาชิกเขารวมเยี่ยมชื่นชม ดังนี้ ประธาน อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รอง
ศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง และผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ 

  ๑.๔.๒ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะกายภาพบําบัด ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม คณะกายภาพบําบัด ศาลายา มีสมาชิกเขารวมเยี่ยมชื่นชม ดังนี้ ประธาน  
ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช  และรองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี 

  ๑.๔.๓ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะศิลปศาสตร ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม คณะศิลปศาสตร ศาลายา  

  สมาชิกท่ีไปเยี่ยมชื่นชมไดใหความเห็นจากการไปเยี่ยมชื่นชมวิทยาเขตกาญจนบุรีวา มีความ
ประทับใจ ท้ังอาจารยและนักศึกษาที่ไดใหการตอนรับเปนอยางดี บรรยากาศเปนกันเอง ทุกคนมีความเขมแข็ง รูจักหนาท่ี ไดมี
การเปดใจหลายๆ ดาน  เชน ดานงบประมาณที่ยังไมเพียงพอ 

  สวนคณะกายภาพบําบัด อาจารยสวนใหญจบการศึกษาจากคณะนี้ จึงมีความผูกพันกับคณะ  และ
ทุมเทกับงานบริการวิชาการมาก ผลงานวิจัยจึงไมคอยสูงนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะวา ทําอยางไรใหงาน
บริการวิชาการสามารถตีพิมพผลงานไดดวย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๕ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 ประธานแจงวา ไดมอบหมายใหเลขาธิการเขาประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เลขาธิการไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมฯ ดังนี้ 

  ๑.๕.๑ ท่ีประชุมเห็นชอบใหสมาชิกสภาคณาจารยทําหนาท่ีเปนอาจารยสักขีพยานเชนเดิม 
  ๑.๕.๒ ท่ีประชุมเสนอใหมีการปรับระยะการจัดเกาอ้ีของอาจารยสักขีพยาน ใหมีระยะหางมากขึ้น

กวาเดิม เพ่ือใหนั่งสบายขึ้น และสามารถลดจํานวนอาจารยสักขีพยานไดอีกเล็กนอย 
  ๑.๕.๓ คาใชจายในการเชาชุดครุย ชุดปกติขาว และคาซักแหง มหาวิทยาลัยจะกําหนดราคากลาง 

เพ่ือใหเบิกจายเหมือนกันทุกคน 
  ๑.๕.๔ อาจารยท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะใชเครื่องหมายติดชุดปกติขาว ขอใหแจง

จํานวนเพื่อมหาวิทยาลัยจะจัดหาเครื่องหมายดังกลาวจากสวนกลางใหยืม 
    ๑.๕.๖ ประธานไดทําหนังสือถึงสมาชิกเพ่ือขอใหสมัครเปนกรรมการตอนรับอาจารยสักขีพยานใน

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขณะนี้มีสมาชิกแจงความประสงคเปนกรรมการตอนรับฯ ดังนี้ ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค 
สายขุน  รองศาสตราจารย ดวงพร นะคาพันธุชัย  ผูชวยศาสตราจารยประณมพร จวงพานิช  ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ  

 /ขจรปรีดานนท .... 



 ๔
ขจรปรีดานนท  ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข  อาจารย จงดี โตอ้ิม   อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์  และ อาจารย  
ธัชพงศ งามอุโฆษ  

๑.๕.๗ ในการประชุมครั้งนี้ไดมีสมาชิกสมัครเปนอาจารยสักขีพยานเพ่ิมเติมอีก ๓ คน ไดแก  
ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ เนตร หงสไกรเลิศ และอาจารยภัทรพงศ เจริญกิจจารุกร 
ซึ่งประธานจะไดทําหนังสือแจงประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๓ 
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมศาสตราจารย เ กียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น  ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล แลวมีการแกไข ดังนี้ 
 หนา ๖ ขอ ๑ บรรทัดสุดทาย ความวา คัดเลือกอาจารยดีเดนฯ แกเปน คัดเลือกอาจารยดีเดนฯ ตอไป 

 หนา ๖ ขอ ๒ ความวา ในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีสมาชิกเขารวมสัมมนานอยมาก จึงเสนอใหสมาชิก
สภาคณาจารยเขาไปมีสวนรวมในการประชุมวิชาการประจําปของ ปอมท. โดยใชงบประมาณในสวนของสภาคณาจารยเพ่ือเปน
คาใชจาย ปละประมาณ ๖-๗ คน เนื่องจากบางสวนงาน โดยเฉพาะสวนงานขนาดเล็ก อาจจะมีปญหาในเรื่องงบประมาณจาก
ตนสังกัด แกเปน ในการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ มีสมาชิกเขารวมสัมมนานอยมาก จึงเสนอใหมีการสนับสนุนสมาชิกสภา
คณาจารยใหเขาไปมีสวนรวมในการประชุมวิชาการประจําปของ ปอมท. มากย่ิงขึ้น โดยใชงบประมาณกลางในสวนของสภา
คณาจารย เพ่ือเปนคาใชจายโควตาปละประมาณ ๖-๗ คน เนื่องจากบางสวนงาน โดยเฉพาะสวนงานขนาดเล็ก อาจารยมี
ปญหาในเรื่องงบประมาณจากตนสังกัดที่สํารองไว เฉพาะประชุมวิชาการสาขาวิชาชีพเฉพาะเทานั้น 

 รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ขอใหขยายความ และใหความชัดเจน ขอความในหนา ๗ บรรทัด
สุดทาย คําวา ความลอแหลม และละเอียดออน และ หนา ๘ บรรทัดที่ ๒ ความวา ความสงางามและการสะทอนถึงผูเขียนคือ
อาจารย  
 ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามรดุสิต ไดชี้แจงความหมายของขอความที่ปรากฏในรายงานการประชุม 
และยืนยันวา ไดพูดตามขอความที่ปรากฏจริง 
 ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑  โครงการบานสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประธานแจงวา ฝายเลขานุการไดรวบรวมแบบสํารวจความตองการที่ พักอาศัยบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีสมาชิกสงเพ่ิมเติม สงใหอาจารย จงดี โตอ้ิม เรียบรอยแลว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

                      ๓.๒ การเสวนาวิชาการเรื่อง “การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย”   
 ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ ชี้แจงวา ประธานสภาคณาจารยและฝายเลขานุการได
ดําเนินการสงหนังสือเชิญบุคลากรเขารวมสานเสวนาฯ และเชิญวิทยากร รวมทั้งประสานงานที่เก่ียวของเรียบรอยแลว เนื่องจาก
ไมไดมีการประชุมกรรมการฝายวิชาการ เพราะกรรมการฝายวิชาการสวนใหญติดภารกิจ การดําเนินการขั้นตอไป จะขอความ
รวมมือจากกรรมการฝายวิชาการ และสมาชิกทุกคนชวยสมัครเปนกรรมการฝายตางๆ เชน ฝายลงทะเบียนและตอนรับ ฝาย
เอกสาร ฝายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ  และฝายสรุปผลฯ 

 /ประธานใหขอมูล .... 



 ๕
 ประธานใหขอมูลเพ่ิมเติมวา สําหรับการดําเนินการประชาสัมพันธนั้น ไดมอบหมายใหฝาย
เลขานุการประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ นําขึ้นเผยแพรทาง first page ของเว็บไซตมหาวิทยาลัย สงขอมูลทาง 
อีเมลถึงบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย และการสงหนังสือเชิญก็สงถึงคณบดี ผูอํานวยการทุกสวนงาน และหัวหนาภาควิชา ใน
สวนของเอกสารที่จะแจกผูเขารวมเสวนานั้น ขอใหฝายวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาวาจะแจกเปนซีดี หรือ
ถายเอกสารใสแฟม 
 ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ เนตร หงษไกรเลิศ ใหความเห็นวา เอกสารที่จะแจกผูเขารวมเสวนา 
รวมทั้งเอกสารของวิทยากร ถาไดเอกสารกอน ๑ สัปดาห ก็ขอใหฝายเลขานุการนําขึ้นเว็บไซตของสภาคณาจารย ท้ังนี้เพ่ือลด
จํานวนกระดาษ แตถาจะไรทลงแผนซีดี ก็จะชวยดําเนินการให 
 ประธานไดขอความรวมมือจากสมาชิกใหชวยประชาสัมพันธการจัดสานเสวนาดังกลาว ในแตละสวน
งานตอไปดวย 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๓.๓ การสานเสวนา เรื่อง บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการประจําสวนงาน 
 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ชี้แจงวา ตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนประธาน
คณะทํางานจัดสานเสวนา เรื่อง บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการประจําสวนงาน นั้น ไดดําเนินการรางโครงการดังกลาว
เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ชี้แจงเพ่ิมเติมวา หัวขอเรื่องดังกลาวคอนขางท่ีจะหา
วิทยากรยาก อีกท้ังธรรมชาติของแตละสวนงานมีความแตกตางกัน จึงขอเสนอใหเชิญวิทยากรจากผูท่ีเขารวมเสวนาที่อาวุโส 
และมีประสบการณ (best practice) มาเปนวิทยากรประมาณ ๑-๒ คน สําหรับวัน เวลา จะขอกําหนดประมาณกลางเดือน หรือ
ปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๔ สวนสถานที่ขึ้นอยูกับจํานวนผูสนใจ ถาจํานวนผูสนใจเกิน ๗๐ คน จะตองหาหองประชุมใหม 
เนื่องจากหองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง รับไดเพียง ๗๐ คน 
 ท่ีประชุมไดอภิปราย และใหขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้ 
 ๑. เสนอใหมีการกําหนดตัวบุคคลที่สามารถใหคําตอบในเรื่องนี้กับผูเขารวมสานเสวนาได 
 ๒. เสนอใหเพ่ิมกลุมเปาหมายจากสวนงานละ ๒ คน เปน ๔ คน โดยบางสวนงานจะมีกรรมการสวน
งานที่เปนตัวแทนสายสนับสนุน และผูเก่ียวของอ่ืนๆ เชน รองคณบดี หัวหนาภาควิชา สมาชิกสภาคณาจารยท่ีสนใจ และผูท่ีทํา
หนาท่ีรางขอบังคับฯ วาดวยกรรมการประจําสวนงาน. 
 ๓. ความคาดหวังจากการสานเสวนา ถึงแมจะมีขอบังคับเปนตัวกําหนดบทบาทหนาท่ี แตยังไมมี
ความเขาใจอยางถองแท จึงอยากไดความรู ประสบการณ และตัวอยางจากผูท่ีเคยทําหนาท่ีเปนกรรมการสวนงานที่ดี ซึ่ง
สามารถเปนตวัอยางได   เพ่ือนําความรูท่ีไดไปพัฒนาสวนงานและมหาวิทยาลัยตอไป 
 ๔. อาจารย โสฬส ศิริไสย ใหความเห็นวา จะใชความรูจากผูท่ีปฏิบัติจริงมาเปนผูสอน ๒-๓ คน 
เพ่ือเปน best practice แลวเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน ไดเห็นการทํางานของแตละสวนงาน จะไมมีขอสรุป ขึ้นอยูกับสวน
งานจะนําไปปรับใช เพราะวัฒนธรรมองคกรแตกตางกัน สาระสําคัญอยูท่ีการจับประเด็นไดมากนอยเพียงใด 
 ๕. รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี เสนอใหประธานแจงเรื่องนี้ในที่ประชุมคณบดี เพ่ือใหผูเขารวม
สานเสวนา มีการเตรียมตัวมากอน คือ การนําตัวอยางที่ดีและไมดีมานําเสนอ รวมทั้งรูปแบบของแตละสวนงาน  
                                     ผศ.ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท  รับขอเสนอแนะจากที่ประชุมเพ่ือนําไปพิจารณา และนําเสนออีก
ครั้งหนึ่งในการประชุมเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /๓.๔ การรายงาน .... 



 ๖
   ๓.๔ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๔.๑ คณะทํางานติดตามการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงาน
วิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน  

   อาจารย  ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์  เลขานุการคณะทํ างานติดตามการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงานวิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และ
การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน แจงวา อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ ฝากถามความคืบหนาเรื่องการเสนอแกไขประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่ไดมี
การพิจารณาในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ประธานใหความเห็นวา จะขอ
นัดหารืออยางไมเปนทางการกับ ศาสตราจารย ประสิทธ์ิ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ กอน
ทําหนังสือ  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 ๓.๔.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  

 อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการฝายกิจการบริหาร และผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ลาประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

                              ๓.๔.๓ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย 
   รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย ชี้แจงวา การ
คัดเลือกอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย อยูระหวางการดําเนินการสัมภาษณบุคลากรในสวนงานที่มีการเสนอชื่ออาจารย
ตัวอยาง และรวบรวมแบบสอบถามจากคณาจารยและนักศึกษา คาดวาจะเสร็จภายในตนเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เพ่ือสรุป
นําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองตอไป 
  ประธานไดเสนอใหฝายพัฒนาอาจารยแกไขระเบียบสภาคณาจารย วาดวยอาจารยตัวอยาง 
เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๔ กรรมการฝายวิชาการ 
 ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ ประธานกรรมการฝายวิชาการ แจงวาไดชี้แจง

เรียบรอยแลวในระเบียบวาระที่ ๓.๒ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๕ อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ ชี้แจงวา ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๙-๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ กันยาย ๑, 
๑๒, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๖ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  
  ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร ประธานกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทน
สภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลาประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
                              ๓.๔.๗ กรรมการฝายสวัสดิการและกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   

  อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ประธานกรรมการฝายสวัสดิการ และผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ลาประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 /๓.๔.๘ กรรมการ .... 



 ๗
๓.๔.๘ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
 รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ลาประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๙ กรรมการฝายประชาสัมพันธ  
  อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย เลขานุการฝายประชาสัมพันธ แจงวา  ไดมีการนัดประชุม

กรรมการฝายประชาสัมพันธในชวงเที่ยงของวันนี้ แตกรรมการสวนใหญติดภารกิจ จึงขอเลื่อนไปประชุมในครั้งตอไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๐ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน  
    ประธานแจงวา ไมมีเรื่องรองเรียน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๑๑ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
          ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ไดมีการประชุมคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยฯ ครั้งท่ี (๑๕)-๘/๒๕๕๓ 
เม่ือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ฝากขอเสนอเรื่องการปรับปรุงถนนหนาโรงยิม
จากหอพักนักศึกษา (๘) ไปยังหอพักนักศึกษา (๑๐) วาถนนที่ปรับปรุงใหมแคบมาก และมีเสาปูนตั้งปดหัวถนน ผานไดเฉพาะ
รถจักรยานเทานั้น หากเกิดอัคคีภัย ในบริเวณดังกลาว รถดับเพลิงจะไมสามารถเขาไปดับเพลิงได 

 ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข รับขอเสนอแนะเพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
จราจรและความปลอดภัยฯ ตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๔.๑๒ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 
 อาจารย นลิน อารียา ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา ลาประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๓ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา 
 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ

มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี  
๙/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๒๒๐๗ อาคาร ๒ วิทยาลัยนานาชาติ ดังนี้ 

  ๑. คณะกรรมการฯ รวมศึกษาดูงานดานการจัดการโรงอาหาร ณ วิทยาลัยนานาชาติ เปน
โรงอาหารขนาด ๗๐๐ ท่ีนั่ง จากการดูงานพบวาจุดแข็งคือการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการสวัสดิการของวิทยาลัยฯ ทํา
ใหเกิดการมีสวนรวมจากพนักงานในการบริหารจัดการ การลงทุนหลักๆเปนภาระของวิทยาลัยฯ เชน ระบบเครื่องดูดควัน 
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องลางจาน เปนตน การบริหารจัดการไมไดเนนกําไรจากโรงอาหาร แตสามารถสราง
ผลตอบแทนเปนสวัสดิการใหพนักงานวิทยาลัยฯ สายสนับสนุนทุกคนไดพอสมควร มีการชําระภาษีเงินได ดวยระบบประเมิน
จากกรมสรรพากรเปนรายป ดานความสะอาดจัดอยูในระดับดีเนื่องจากเปนโรงอาหารในอาคารชั้น ๒ ของวิทยาลัยฯ ดานราคา
อาหารไมไดกําหนดตายตัวแตใหเปนไปตามกลไกการคาขายจริง  จุดดอยที่สังเกตเห็นคือการกําหนดจุดวางภาชนะใชแลวอาจ
ยังไมเหมาะสมเทาท่ีควร เนื่องจากอยูชิดกับบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารมาก 
 ๒. การดําเนินงานใน MU Cafeteria ท่ัวไปเปนปกติ 
 ๓. มีการจัดอบรมการปองกันการเกิดเหตุเพลิงไหมในโรงอาหารกลาง แกผูประกอบการ
รานอาหารและผูเก่ียวของ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
 ๔. เม่ือมีการสรางบอดักไขมันของโรงอาหารกลางแลวพบวามีปริมาณไขมันจากการ
ประกอบอาหารและจากเศษอาหารเปนจํานวนมากซึ่งตองตักขึ้นจากบอไปท้ิง (ประมาณ ๑๐ ถุงดําตอวัน) ทําใหเปนภาระตอ

 /สิ่งแวดลอม .... 



 ๘
สิ่งแวดลอมอยางมาก ผูแทนสภาคณาจารย ไดเสนอใหมีการศึกษาการกําจัดไขมันโดยวิธีอ่ืน เชน การแปลงสภาพไขมันเปน 
ไบโอดีเซลเพ่ือใชภายในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพ่ือใหเปนการแกปญหาที่ถาวรยั่งยืน ท่ีประชุมมีมติใหทําการศึกษาความเหมาะสม
เรื่องนี้ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๖.๑๔ กรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 
๗/๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมชั้น ๒ อาคารหอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สรุป
สาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
   ๔.๑ รางระเบียบสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การดําเนินงานของสภาคณาจารย พ.ศ. .... 
 ประธานแจงวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดมีผลบังคับใช
แลว ตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามเอกสารประกอบการประชุม และตามขอบังคับฯ ดังกลาว ในหมวด ๑ ขอ ๘ 
กําหนดใหสภาคณาจารยวางระเบียบปฏิบัติของสภาคณาจารยเก่ียวกับการดําเนินงานของสภาคณาจารยท่ีไมขัดตอขอบังคับฯ 
ดังนั้น จึงขอเสนอแกไขระเบียบสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การดําเนินงานของสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไดจัดทําตารางเปรียบเทียบระหวาง
ระเบียบสภาคณาจารยฯ วาดวย การดําเนินงานของสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๓๓ กับรางระเบียบสภาคณาจารยฯ วาดวย การ
ดาํเนินงานของสภาคณาจารย พ.ศ. .... เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไข 
 ท่ีประชุมไดพิจารณารางระเบียบสภาคณาจารย วาดวยการดําเนินงานของสภาคณาจารย พ.ศ. .... 
แลว มีขอสังเกตและขอแกไขดังนี้ 
 ๑. สมาชิกไดตั้งขอสังเกตในขอ ๖ การดําเนินงานของสํานักงานสภาคณาจารย ซึ่งตามขอบังคับฯ 
ไมไดกําหนดใหมีสํานักงานสภาคณาจารย ประธานชี้แจงวา ตามขอบังคับฯ ขอ ๓๕ กําหนดใหมีท่ีทําการของสภาคณาจารย ซึ่ง
เห็นวาเปนความหมายเดียวกัน ท่ีประชุมจึงเห็นชอบใหคงไวเหมือนเดิม 
 ๒. ขอ ๑๙ คณะกรรมการประจําแตละชุดมีกรรมการจํานวนไมเกิน ๑๐ คน ใหสมาชิกสภาคณาจารย
เลือกเปนกรรมการประจําไดคนละไมเกิน ๒ ชุด  
 ท่ีประชุมเสนอใหตัดเลขจํานวนไมเกิน ๑๐ คน และไมเกิน ๒ ชุดออก เหตุผล ขอใหเปนการตกลง
กันเองในสมาชิกแตละสมัย 
 มติที่ประชุม ขอใหประกาศใชระเบียบสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การดําเนินงานของ
สภาคณาจารย พ.ศ. ... หลังจากที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ ในวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียบรอยแลว 
 ประธานชี้แจงเพ่ิมเติมวา เนื่องจากขอบังคับวาดวยสภาคณาจารยพ.ศ. ๒๕๕๓ ไดประกาศใชแลว 
ดังนั้นจึงขอใหสภาอาจารยทุกสวนงานศึกษาขอบังคับฯ ดังกลาว เพ่ือปรับปรุงหรือแกไขขอบังคับฯ ประกาศ กฎเกณฑตางๆ 
ของสภาอาจารยแตละสวนงาน  รวมทั้งปรับวาระของสภาอาจารยท่ีมีอยูแลวใหสอดคลองกับขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย 
ฉบับใหม   สวนงานใดที่ยังไมมีสภาอาจารย หากประสงคจะจัดตั้งสภาอาจารยก็ขอพิจารณาดําเนินการ    และประมาณปลาย
เดือนธันวาคม จะเชิญประธานสภาอาจารยทุกสวนงานมาหารือในเรื่องนี้ตอไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 
 
 

 /ระเบียบวารที่ ๕ .... 



 ๙

 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป   
    ท่ีประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที  รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 
 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร จวงพานิช 
                                ผูจดรายงานการประชุม                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


